
sþ. 91. Fyrirspurn [87. mál]
til iðnaðarráðherra um möguleika á orkusölu erlendis.

Frá Jóni Kristjánssyni.

1. Hvað hefur verið gert af hálfu ráðuneytisins eða stofnana, sem undir það heyra, til þess
að fylgjast með möguleikum á orkusölu erlendis?

2. Eru fyrirhugaðar sérstakar athuganir á þessu máli á næstunni?


